



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สุนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวันที 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 หน้า มูลค่าข่าว 350,670.-

ประวัติ มาดามแปง นวลพรรณ ล่ำช่า จากนักธุรกิจหญิง สู่วงการฟุตบอล

ทำความรู้จัก นวลพรรณ ล่ำช่า หรือ มาดามแปง ผู้ที่มีบทบาท และชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างมากในวงการฟุตบอลไทย โดยปัจจุบันเธอคนนี้ก็มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นวลพรรณ ล่ำช่า หรือ มาดามแปง หนึ่งในผู้ที่มีบทบาท และชื่อเสียงในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทย โดยปัจจุบัน มาดามแปง นั้นได้ลงสมัครเลือกตั้งเป็น ‘นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย’ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นี้อีกด้วย หลังจาก พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลไทยคนเก่าได้ลาออกจากตำแหน่งไป

นวลพรรณ ล่ำช่า ปัจจุบันอายุ 57 ปี เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยมีประวัติการศึกษามัธยมจากโรงเรียน สตรีธมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ส่วนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

มาดามแปง นั้นเป็นลูกสาวของ ‘โพธิพงษ์ ล่ำช่า’ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น ผู้บริหารกิจการกลุ่มประกันชีวิต-ประกันภัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และ ‘ยุพา ล่ำช่า’ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นวลพรรณ ล่ำช่า มีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ‘นวลวรรณ พรรณเชษฐ์ (ปราง)’ กับ ดร.วัชรพรรณ พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัทสิทธิผลเซลล์ และ บริษัทเยอรมันออดิโอที่ได้หย่าร้างกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันได้สมรสกับ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง

มาดามแปง ได้ดำรงตำแหน่ง และทำงานในหลากหลายบทบาท นอกจากการเป็นเคยเป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลการทำเรือ ในวงการลูกหนังแล้ว ตัวมาดามแปงเอง ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นจำนวนมากกว่า 20 ตำแหน่ง

โดยเธอเป็นที่รู้จัก และโดดเด่นอย่างมากในแวดวงฟุตบอลไทย จนเป็นที่รู้จัก และขึ้นชอบจากแฟนฟุตบอลไทยอย่างมาก โดยเริ่มสร้างชื่อในบทบาท ผู้จัดการทีม ‘ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย’ ที่สามารถพาทีมเข้าไปแข่งฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายถึงสองสมัย

หลังจากนั้นเปิดตัวเข้ามาเป็นประธานสโมสร การทำเรือ เอฟซี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีผลงานสำคัญ คือ การพาสิงห์เจ้าท่า คว่ำแชมป์เอฟเอ คัพ ครั้งแรกในรอบ 10 ปี เมื่อฤดูกาล 2019 และได้สิทธิ์ลงเล่นในศึกเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ในช่วง 4 ฤดูกาลหลังสุด ก่อนก้าวลงจากตำแหน่ง วันที่ 25 ธันวาคม 2566 รวมเวลา 8 ปี 10 เดือน, 9 ฤดูกาล และ 3,238 วัน

ผลงานล่าสุดที่เห็นได้ชัด คือ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทัพช้างศึกไทย ในตำแหน่ง ผู้จัดการทีมชาติไทย โดยพาทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายในรายการ "เอเชียน คัพ 2023"

ล่าสุดทาง มาตามแป้ง ยังมีชื่อเข้าร่วมสมัครชิงตำแหน่ง 'นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย' ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ที่ทุกคนจะได้ทราบผลอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งถ้าหากเธอได้รับตำแหน่ง มาตามแป้ง นवलพรรณ ลำซ่า จะเป็นนายกหญิงของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คนแรกในประเทศไทยอีกด้วย

ขอบคุณภาพ : panglamsam